

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

Số: 03/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Mở rộng sự hiện diện của SHB tại Bờ Biển Ngà

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26-11-2014 của Quốc hội khoá XIII;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng của Quốc hội ;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội đã được ban hành theo Quyết định số 216/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 26-6-2018;

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mở rộng sự hiện diện của SHB tại Bờ Biển Ngà như sau:

Bờ biển Ngà là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi với kim ngạch năm 2017 đạt 1,031 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu 126 triệu USD và nhập khẩu 905 triệu USD (chủ yếu là sản phẩm điều và bông). Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Bờ Biển Ngà đạt 182.4 triệu USD, tăng 44% và kim ngạch nhập khẩu đạt 797,6 triệu USD, giảm 10,5% so với năm 2017. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Bờ Biển Ngà bao gồm gạo (chiếm 85% tổng kim ngạch xuất khẩu), sản phẩm dệt may, giày dép các loại. Ngược lại, Bờ Biển Ngà là nước cung cấp nguyên liệu đầu vào quan trọng cho Việt Nam, phần lớn là hạt điều thô (chiếm tới 93% tổng giá trị nhập khẩu) và bông.

Với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 1 tỷ USD vào năm 2018, trong đó Việt Nam nhập khẩu tới 90% và chỉ xuất khẩu 10% với thị trường Bờ Biển Ngà, cán cân thương mại Việt Nam-Bờ Biển Ngà còn nhập siêu rất lớn. Bờ Biển Ngà là nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào quan trọng cho Việt Nam, chủ yếu là hạt điều thô, và kim ngạch nhập khẩu này không ngừng tăng lên qua các năm.

Hiện nay, số lượng các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Bờ Biển Ngà không ngừng tăng lên, chủ yếu là các dự án xây dựng nhà máy chế biến phục vụ xuất nhập khẩu giữa hai nước. Do đó, nhu cầu về vốn và các hoạt động thanh toán quốc tế cũng tăng lên nhanh chóng, trong khi đó sự hiện diện của các tổ chức tín dụng Việt Nam tại khu vực này chưa có.

Việc SHB hiện diện tại thị trường Bờ Biển Ngà sẽ góp phần thực hiện kế hoạch chiến lược của Chính phủ về việc thúc đẩy hợp tác kinh tế với thị trường Châu Phi và đem lại những lợi ích sau:



- Với tốc độ tăng trưởng GDP (7-8%/năm) và tăng trưởng tổng tài sản ngân hàng (10-11%), hệ thống ngân hàng Bờ Biển Ngà thực sự rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Đặc biệt, với quy mô tín dụng còn khiêm tốn (tỉ lệ tín dụng/GDP chỉ mới đạt 35%) và tỉ lệ thâm nhập dịch vụ ngân hàng còn rất thấp (chỉ có 15% dân số có tài khoản ngân hàng), tiềm năng phát triển ngành ngân hàng rất lớn để phát triển, dịch vụ cho khách hàng cá nhân và khách hàng SME. Sự hiện diện của SHB tại thị trường Bờ Biển Ngà không chỉ hỗ trợ tốt khách hàng là các nhà xuất nhập khẩu và các nhà đầu tư Việt Nam tại Bờ Biển Ngà mà còn có tiềm năng phục vụ cả các khách hàng trong nước và nhà đầu tư đến từ các nước khác.

- Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Tây Phi (UEAMO) bao gồm 8 nước Tây Phi, trong đó có Bờ Biển Ngà, là một liên minh kinh tế rộng lớn nhưng hợp tác với nhau rất chặt chẽ về mặt thể chế. Sự hiện diện của SHB tại thị trường Bờ Biển Ngà sẽ là cửa ngõ mở ra khu vực liên minh kinh tế và tiền tệ Tây Phi rộng lớn bao gồm 7 nước Tây Phi còn lại, cũng như cửa ngõ mở ra các nước và khu vực kinh tế Châu Phi khác.

Với những phân tích nêu trên, Hội đồng Quản trị SHB kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mở rộng sự hiện diện của SHB tại Bờ Biển Ngà như sau:

- 1. Thành lập Ngân hàng con 100% vốn đầu tư của SHB hoặc góp vốn đầu tư vào một tổ chức tín dụng tại Bờ Biển Ngà để mở rộng sự hiện diện của SHB vào thị trường Châu Phi.**
- 2. Giao Hội đồng Quản trị và các thành viên Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ thường trực chủ động quyết định hình thức đầu tư, tổng mức vốn đầu tư, thời gian đầu tư phù hợp tại Bờ Biển Ngà; chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng Đề án kinh doanh trình Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước hữu quan xin cấp phép theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại.**
- 3. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm chỉ đạo Ban Điều hành triển khai việc Thành lập Ngân hàng con 100% vốn đầu tư của SHB hoặc góp vốn đầu tư vào một tổ chức tín dụng tại Bờ Biển Ngà ngay sau khi được các Cơ quan quản lý nhà nước cấp phép theo quy định.**

Trân trọng kính trình!



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Quang Hiến

